



บรรณาธิการ

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รวบรวมบทความด้านกฎหมายที่มีคุณค่าของคณาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะอาศัยเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ สำหรับในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจยิ่ง อาทิบทความวิจัยเรื่อง แนวทางในการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของคนไร้สัญชาติไทย : ศึกษากรณีการให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า ซึ่งนำเสนอให้เห็นถึงกลไกกฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถนำมาพัฒนาการแก้ปัญหาคนไร้รากเหง้าในประเทศไทยได้ บทความวิชาการ ได้แก่ ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับผลกระทบของรัฐประหารต่อทบัญญัติของกฎหมาย ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างน่าสนใจถึงผลกระทบต่อกฎหมายในแต่ละลำดับชั้นอย่างเป็นระบบ ข้อความคิด แนวทางการปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กล่าวถึงการกำหนดบทบาทของพนักงานอัยการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการคดีพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการสอบสวนคดีอาญาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ เจื่อนไขการฟ้องคดีในเรื่องผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค AEC ซึ่งมีเนื้อหาทันสมัย และเป็นผลงานวิชาการที่สื่อสารผ่านไปยังองค์กรผู้บังคับกฎหมายให้ตระหนักและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจอนุญาตให้ดำเนินโครงการที่เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา: ครอบครองปรปักษ์ ที่กล่าวถึงความจำเป็นในการพิจารณาความสุจริตของผู้ครอบครองปรปักษ์ และวิเคราะห์มุมมองเชิงจิตวิทยาในคดีฆาตกรรมนวลฉวี ซึ่งเป็นการนำเสนอผลวิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยาปรับเข้ากับพฤติการณ์แห่งคดีได้อย่างแยบยล

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่สนับสนุนบทความมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้ส่งบทความมาร่วมเผยแพร่ในครั้งนี้ อนึ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ในฉบับต่อไป เพื่อพัฒนางานวิชาการและเผยแพร่ความรู้นิติศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะจะจัดพิมพ์วารสารวิชาการเผยแพร่ปีการศึกษาละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ในฉบับหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเป็นช่วงมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๒-๖๓๐๐ ต่อ ๑๖๘๙ หรือ ๑๖๙๐

ภัทรพร เย็นบุตร
บรรณาธิการ



สารบัญ

บทความวิจัย

แนวทางในการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของคนไร้สัญชาติไทย : ศึกษากฎหมายให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า สุวิมล อีสริยานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรียา ล้ำเลิศ	๑
--	---

บทความวิชาการ

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลกระทบของรัฐประหารต่อบทบัญญัติของกฎหมาย พุดมิพงศ์ มานิสสรณ์	๑๙
แนวทางการปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ จันทิมา ธนาสว่างกุล	๓๕
เงื่อนไขการฟ้องคดีในเรื่องผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค AEC พัลภา นุ่มน้อย	๔๙
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการตัดสินใจอนุญาตให้ดำเนินโครงการ สุรพร ประดิษฐ์เทา	๖๒
วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา: ครอบครองปรปักษ์ วุฒิมงคล พัวพัน	๗๗
วิเคราะห์มุมมองเชิงจิตวิทยาในคดีฆาตกรรมนวนลฉวี วุฒิชัย เต็งพงศธร	๘๕